



หมายเลขเอกสาร: D0000000387 - A  
ชื่อ: เทมเพลตประกาศที่เป็นธรรมและโปร่งใสระดับโลก  
การแก้ไข: AA

## แบบฟอร์ม

## คำแถลงความเป็นส่วนตัวของ Stryker

### บทนำ

Stryker ("บริษัท") ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้และการประมวลผลอื่น ๆ ของข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้เป็นรายบุคคลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณส่งให้กับ Stryker ("ข้อมูลส่วนบุคคล") เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อกังวลด้านจริยธรรมในระบบเฉพาะของ Stryker บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขประกาศนี้ได้ตลอดเวลา

Stryker ตระหนักว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับนั้นมาจากความไว้วางใจ Stryker พยายามที่จะเพิ่มเติมความไว้วางใจนั้นโดยยึดมั่นในหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คำแถลงความเป็นส่วนตัwnี้อธิบายเกี่ยวกับวิธีที่เรารวบรวม ใช้ แบ่งปันและคุ้มครองข้อมูลที่คุณส่งไปยัง Stryker เพื่อรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนดและ/หรือข้อกังวลด้านจริยธรรม

### ขอบเขต

คำแถลงความเป็นส่วนตัwnี้อธิบายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมผ่านระบบการรับข้อมูลของ Stryker สำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อกังวลด้านจริยธรรม เช่น ข้อมูลจากคุณและบุคคลอื่น ๆ โปรดทราบว่าข้อมูลที่คุณให้เกี่ยวกับตัวคุณ เพื่อนร่วมงานของคุณหรือด้านใด ๆ ของการดำเนินงานของบริษัทอาจส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่น เราจึงขอให้คุณให้ข้อมูลที่ถูกต้องเท่าที่คุณทราบเท่านั้น คุณจะไม่สามารถลวงโทษในการส่งข้อมูลโดยสุจริต อย่างไรก็ตามหากคุณตั้งใจให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือที่ทำให้เข้าใจผิดอาจส่งผลให้ได้รับการลงโทษทางวินัย ข้อมูลที่คุณส่งให้จะถูกเก็บเป็นความลับ เราขอแนะนำให้คุณระบุตัวตนเพื่อที่เราจะได้ติดต่อคุณหากเรามีคำถาม

ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ใช้ในที่นี่คือ ข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวบุคคลได้โดยตรงหรือทางอ้อมหรือระบุที่อยู่ได้ ข้อมูลใด ๆ ที่ใช้ร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถชี้เพื่อระบุตัวบุคคลได้อย่างสมเหตุสมผล ข้อมูลบางอย่าง เช่น ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน/ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกทำใหม่สำหรับการประเมิน/การศึกษาทางสถิติที่ไม่อยู่ภายใต้คำจำกัดความนี้

คำแถลงส่วนบุคคลนี้อธิบายถึงวิธีการปฏิบัติในการรวบรวม การใช้และการแจกจ่ายของ Stryker ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล วิธีการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ Stryker อาจแตกต่างกันไปตามธุรกิจของ Stryker และประเทศทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

### การรวบรวมข้อมูล

Stryker ต้องการให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อบันทึกการปฏิบัติตามข้อกำหนดและ/หรือข้อกังวลด้านจริยธรรมของคุณและตรวจสอบเพิ่มเติมตามความจำเป็น Stryker รวบรวมข้อมูลนี้โดยเว็บไซต์เฉพาะ

Stryker รักษาความปลอดภัยทางกายภาพ เทคนิคและการบริหารจัดการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลเพื่อช่วยในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะตามที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น นอกจากนี้เรายังอาจรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการและให้สถิติเหล่านี้แก่ผู้อื่นในรูปแบบรวม ซึ่งเป็นรูปแบบข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกทำใหม่

ในเว็บไซต์เฉพาะ คุณสามารถส่งข้อมูลต่อไปนี้ไปยัง Stryker ได้โดยตรงได้แก่ ชื่อและรายละเอียดการติดต่อของคุณ คำถามใด ๆ ที่คุณอาจมีชื่อและตำแหน่งของบุคคลทั้งหมดที่คุณอาจรายงานและรายละเอียดของการกระทำที่น่าสงสัย รวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

Stryker จะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมตามข้อผูกพันทางกฎหมาย

หมายเลขเอกสาร: D0000000387 - A  
ชื่อ: เทมเพลตประกาศที่เป็นธรรมและโปร่งใสระดับโลก  
การแก้ไข: AA

## แบบฟอร์ม

## คำแถลงความเป็นส่วนตัวของ Stryker

### พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

พื้นฐานทางกฎหมายที่ Stryker ใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลและข้อกำหนดทางกฎหมายของเขตอำนาจศาล ตัวอย่างพื้นฐานทางกฎหมายทั่วไปมีดังนี้

- การประมวลผลเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย ซึ่งผู้ควบคุมอยู่ภายใต้บังคับ เช่น แต่ไม่จำกัดเพียงพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำทุจริตในต่างประเทศ กฎหมายต่อต้านการให้สินบนระหว่างประเทศหรือท้องถิ่นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่ควบคุมการปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรทางการแพทย์และกฎหมายว่าด้วยความโปร่งใส
- การประมวลผลเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายที่ดำเนินการโดยผู้ควบคุมข้อมูล
- การประมวลผลเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการสร้าง การใช้หรือการป้องกันข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

หากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราต้องกรอกอย่างสมเหตุสมผล อาจเป็นอุปสรรคต่อ Stryker ในการตรวจสอบรายงานของคุณ

### การถ่ายโอนข้ามพรมแดน

ในขอบเขตที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกถ่ายโอนจากประเทศที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอาศัยอยู่ เช่น ส่งให้บริษัทในเครือหรือพันธมิตรทางธุรกิจของ Stryker ในประเทศอื่น ๆ รวมถึงในสหรัฐอเมริกา โดยวิธีการใช้และการคุ้มครองข้อมูลของคุณในประเทศเหล่านั้นอาจบังคับใช้มาตรฐานที่แตกต่างกัน Stryker มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสมไม่ว่าในประเทศใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงการได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลของคุณเพื่อกำหนดให้บุคคลภายนอกนั้นใช้มาตรฐานที่รับรองว่ามีระดับการคุ้มครองข้อมูลเทียบเท่ากับที่ Stryker นำมาใช้ หากคุณไม่ต้องการให้มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาอย่าใช้เว็บไซต์นี้

### คำแถลงความเป็นส่วนตัวสำหรับเด็ก

Stryker จะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จากบุคคลที่เราทราบว่ามียุติต่ำกว่า 16 ปีโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนทางกฎหมายก่อน เมื่อมีการร้องขอ ผู้แทนทางกฎหมายดังกล่าวมีสิทธิ์ขอข้อมูลของเด็กให้มาและ/หรือร้องขอให้ลบข้อมูลนั้น

### ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล

Stryker จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย

### การแบ่งปันข้อมูล

Stryker อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมไว้กับบริษัทหรือตัวแทนที่ทำการบำรุงรักษาทางเทคโนโลยีหรือทำงานในนามของบริษัท เพื่อช่วยตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ รวมถึงการให้บริการลูกค้าและการกระจายการสื่อสารทางการตลาด Stryker อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ

ผู้ให้บริการรายอื่นที่อาจเคยทำหน้าที่บางอย่างในนามของบริษัทและผู้ที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำหน้าที่ตามที่ตั้งใจไว้ ได้แก่ การสนับสนุนของศูนย์บริการลูกค้า การส่งหรือประมวลผลทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือการวิเคราะห์หรือการโฮสต์ข้อมูลบนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์

Stryker ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นพันธมิตรเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรงของพันธมิตรเอง



หมายเลขเอกสาร: D0000000387 - A  
ชื่อ: เทมเพลตประกาศที่เป็นธรรมและโปร่งใสระดับโลก  
การแก้ไข: AA

## แบบฟอร์ม

## คำแถลงความเป็นส่วนตัวของ Stryker

### การรักษาความปลอดภัย

การรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความสำคัญต่อเรา ด้วยเหตุนี้ Stryker จึงมีการควบคุมทางกายภาพ ทางเทคนิคและการบริหารจัดการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึง การใช้และการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต Stryker ประเมิน การป้องกันเหล่านี้อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้านความปลอดภัยใหม่ ๆ เมื่อตรวจพบภัยคุกคาม นอกจากนี้ข้อมูลส่วนบุคคล ยังโฮสต์บนสภาพแวดล้อมที่ตรวจสอบอย่างอิสระสำหรับ SOC2, HITRUST, NIST และ ISO 27001

### สิทธิ์

คุณอาจร้องขอรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บเกี่ยวกับคุณ หากคุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราจัดเก็บเกี่ยวกับคุณไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ โปรดติดต่อเราโดยเร็วที่สุดตามที่อยู่ด้านล่าง เราจะแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่พบว่าไม่ถูกต้องทันที

คุณอาจเลือกคัดค้านการรวบรวมหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือต้องการให้ลบข้อมูลของคุณได้ตลอดเวลา หากคุณต้องการสำเนาข้อมูล ที่จัดเก็บเกี่ยวกับคุณเพื่อนำไปใช้เองหรือถ่ายโอนให้บุคคลอื่น หรือหากคุณต้องการใช้สิทธิ์อื่นใด โปรดติดต่อเราที่ [globalprivacy@stryker.com](mailto:globalprivacy@stryker.com)

### การปรับปรุงข้อมูลสำหรับคำแถลงความเป็นส่วนตัว

คำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับวิธีการรวบรวม ใช้ เปิดเผยหรือประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคล คำแถลงนี้จะได้รับการปรับปรุงและจะมีประกาศแจ้งให้ทราบเมื่อ/ตามความเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใด ๆ ในคำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้มีผลตอนที่เรายึดประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงคำแถลง ในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้ Stryker อาจขอความยินยอมจากคุณก่อนการ เปลี่ยนแปลงเนื้อหาใด ๆ ในคำแถลงความเป็นส่วนตัว

คำแถลงนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กันยายน 2020

### ติดต่อ

หากคุณมีข้อสงสัย ข้อร้องเรียนหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับคำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเรา Stryker จะพยายามตอบกลับโดยเร็วที่สุด

#### ส่งจดหมายไปที่:

Stryker Corporation  
เรียน: Global Privacy Director  
2825 Airview Boulevard  
Kalamazoo, MI 49002

[globalprivacy@stryker.com](mailto:globalprivacy@stryker.com)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลในสหภาพยุโรป (EU): [europa.privacy@stryker.com](mailto:europa.privacy@stryker.com)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลในเยอรมนี: [email@iitr.de](mailto:email@iitr.de)

หากเราไม่สามารถตอบกลับข้อร้องเรียนของคุณภายในระยะเวลาที่เหมาะสมภายหลังจากได้รับข้อความเป็นลายลักษณ์อักษร หรือหากคุณไม่พึงพอใจกับคำตอบที่ได้รับจากเรา คุณสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานด้านการคุ้มครองข้อมูลในประเทศของคุณ



หมายเลขเอกสาร: D0000000387 - A  
ชื่อ: เทมเพลตประกาศที่เป็นธรรมและโปร่งใสระดับโลก  
การแก้ไข: AA

## แบบฟอร์ม

คำแถลงความเป็นส่วนตัวของ **Stryker**

### ประวัติการแก้ไข

หมายเลขการแก้ไข	การแก้ไขวันที่	รายละเอียด
AA	(กันยายน 2563)	วันที่เผยแพร่แบบฟอร์มครั้งแรก